

Nhà máy kính cường lực Trung Quốc thêm kính cường lực 10 mm, kính cường lực thấp 10 mm, kính cường lực siêu trong suốt 10 mm với giá xuất xưởng

Trong khoảng 10 mm Kính cường lực siêu trong suốt từ nhà máy kính xây dựng KXG

Kính cường lực Ultra Clear, cũng gọi là Kính cường lực sắt thấp và kính cường lực thêm rõ ràng. Nó Là làm bằng sủi ấm kính sắt cực thấp đến 650° C và làm lạnh nhanh. Sau quá trình xử lý này, [Kính trong suốt thêm 10 mm](#) mạnh hơn 4 đến 5 lần so với trước đây. Đó là một loại kính an toàn được sử dụng khi cường độ, độ bền nhiệt và an toàn là những cân nhắc quan trọng.



Thêm 10 mm Kính cường lực trong suốt

1. Cường độ cao

[Kính Kunxing](#) sản xuất rất nhiều rõ ràng kính cường lực thực hiện tốt trong việc chống uốn cong và đánh nhờ vào độ bền cao của nó, gấp khoảng năm lần so với kính nổi thông thường. Nó có thể chịu được áp suất bề mặt 95Mpa.

2. An toàn cao

Khi kính cường lực bị vỡ, mảnh vỡ thủy tinh nhỏ, đảm bảo an toàn để đảm bảo con người vô hại, và quá trình cứng rắn làm giảm đáng kể nguy cơ vỡ nhiệt để đảm bảo ít tổn thất hơn.

3. Độ trong suốt cao

Độ trong suốt siêu cao và màu trung tính làm cho nó trở thành kính lý tưởng, nơi cần có khả năng hiển thị và độ rõ cao.



10 mmsắt thấp Thông số kỹ thuật kính cường lực

[10 mm sắt thấp kính cường lực cực rõ ràng](#) kích thước khả dụng: Tối đa 3000 * 8000mm, Tối thiểu 150 * 300mm

Tất cả quá trình xử lý được thực hiện trên kính cường lực siêu trong suốt 10 mm như các cạnh đánh bóng, cắt theo kích thước, khoan lỗ, cắt rãnh, cắt, in màn hình, khắc axit, v.v ... phải được thực hiện trước khi ủ.

Hình dạng

Ngoại trừ bằng phẳng Kính cường lực siêu trong suốt 10 mm, [Khó chịu Ly](#) cũng có thể làm hình [Kính cường lực siêu trong suốt 12 mm](#), như vòng sắt thấp [nóng tính ly](#), Kính cường lực hình thang siêu trắng, kính an toàn cực kỳ song song, v.v.



Ứng dụng kính cường lực siêu trong suốt 10 mm

Thường được sử dụng như kính lan can an toàn, kính hồ cá trong suốt cao, cửa hàng kính tường phía trước, [Kính Splashback bếp](#) v.v, và sử dụng để thực hiện [Kính dán sắt thấp 21,52mm](#) để sử dụng làm kính lan can cầu thang an ninh, kính ban công kích thước khổng lồ, kính tor eva, v.v., và làm kính dán chống trượt 10 + 10 + 10 mm cho sàn, v.v.

Tải kính trên nhà máy kính xây dựng KXG

